

ATM1856 บทนำสู่การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(2-0-6)

Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

อาจารย์ผู้สอน

อ.แสงสิทธิ์ กฤษฏี

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติการแพทย์แผนไทย ปรัชญาของศาสตราจารย์
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
วิวัฒนาการของนวดไทยและการใช้ยาจากสมุนไพร ลักษณะ
งานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพ
ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การศึกษากการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การแพทย์แผนไทย

ในสังคมของทุกชาติทุกภาษา ย่อมมีกระบวนการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ของมนุษย์ จนตกผลึกกลายเป็นศิลปวิทยาการ ศีลธรรม กฎหมาย ความเชื่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ซึ่งมีการปลูกฝังถ่ายทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปสู่สังคมอีกยุคหนึ่งอย่างไม่ขาดสาย หล่อหลอมเป็นวิถีชีวิตหรือแบบแผนของการดำรงชีวิตที่สังคมยึดถือร่วมกัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นซึ่งเรียกว่า

วัฒนธรรมดั้งเดิมใดที่มีการพัฒนาคลี่คลายขยายตัวมาโดยลำดับจนมีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ และปัญญาเติบโตเบ่งบานอย่างเต็มที่ถึงขั้นที่เรียกว่า.....

สังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีวัฒนธรรมที่เจริญถึงขั้นเป็นอารยธรรม ที่เรียกว่าวิถีไทย อันประกอบด้วย วัฒนธรรมประเพณีอันเนื่องด้วย ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม นาฏดุริยางค์ การแต่งกาย อุปนิสัยประจำชาติ เป็นต้น

ความเจริญที่เรียกว่าอารยธรรมถือกำเนิดขึ้นได้ เมื่อมนุษย์สามารถตั้งหลักแหล่ง อย่างมั่นคง ในสิ่งแวดล้อมที่สุขสบาย ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ๔ ประการของชีวิตคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค





การแพทย์แผนโบราณในสังคมไทย

ถือกำเนิดขึ้นมาจากความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้านการ
การบูรณาการรักษาโรคและศิลปศาสตร์ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกรณีของการแพทย์แผนโบราณที่วิวัฒนาการมาเป็นการแพทย์แผนไทยใน
ปัจจุบัน มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอารยธรรมอันเก่าแก่ของพุทธศาสนา
รวมทั้งศาสนาพราหมณ์มายาวนานกว่า ปี



ความเจ็บป่วยและความตายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกสังคม
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย แม้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับปัจเจกชน แต่ปัญหานี้ก็ยิ่งใหญ่
จนทำให้ครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งมวลต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และช่วยกัน
แก้ปัญหา มนุษย์เราได้พยายามที่จะเอาชนะความเจ็บป่วยและความตายมาโดย
ตลอด ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ ความเชื่อ พัฒนาเป็นความรู้ถ่ายทอดสั่งสมกันมา
ในแต่ละรุ่น เพื่อใช้ป้องกันและจัดการกับปัญหานี้ ทุกสังคมจึงต้องพัฒนาระบบหรือ
สถาบันที่เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ในการรักษาโรคไว้เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนใน
สังคมของตน



กล่าวเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ
ผสมผสาน(HETEROGENEOUS CULTURE) ซึ่งเปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู่แล้วภายในสังคมและที่นำเข้ามาจากภายนอกเช่นกัน แบบ
แผนการดูแลสุขภาพสุขภาพในสังคมไทย มีลักษณะผสมผสานหรือเป็นการแพทย์แบบ
พหุลักษณะทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการมาก่อนที่องค์การอนามัยโลก
ประกาศรับรองเสียอีก

การแพทย์แผนไทย มีความแตกต่างกันทั้งในระดับวิวัฒนาการความเป็นมา
ระดับปรัชญาการแพทย์และญาณวิทยา รวมทั้งระดับวิธีวิทยาและแบบแผนการ
ปฏิบัติ